

# Lan tỏa giáo lý tốt đẹp của đạo Phật



Sư cô Thích Nữ Như Hiếu, trụ trì chùa Khánh Nguyên, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ) trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Đại lễ Phật đản.

Cứ vào tháng 4 âm lịch hàng năm, khi những đóa hoa sen bắt đầu nở rộ, tâm lòng những người con Phật lại xao xuyến hướng về ngày đản sinh của Đức Từ phụ Thích Ca để tưởng nhớ, để hoài ân và noi theo ngài tu tập để có cuộc sống an lạc, hạnh phúc; đồng thời, các chùa, cơ sở tự viện trong tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng làm cho những giá trị giáo lý của Đức Phật lan truyền và tỏa sáng.

Cũng giống như nhiều Phật tử khác của chùa Thiên Phúc, xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), ông Nguyễn Hữu Tuấn, thôn Đoàn Xá cũng người thân trong gia đình không quên ngài tiết trời nắng nóng của mùa hè để tới phụ giúp nhà chùa tổ chức Đại lễ Phật đản. Ông chia sẻ: Mỗi mùa Phật đản là dịp để chúng tôi nhớ ngày Đức Phật sinh ra đời, phổ độ chúng sinh. Vào dịp này, chúng tôi cùng các vị tăng ni, Phật tử thường cầu mong một mùa Phật đản an lạc đến với mọi người, mọi nhà; đồng thời, tự dặn lòng phải nỗ lực tu tập theo lời dạy của Đức Phật, sống lương thiện, hướng đến cuộc sống an lạc.

Cùng chung suy nghĩ và tâm tưởng đó, hàng trăm Phật tử của chùa Thiên Phúc đã tề tựu về chùa trong ngày tổ chức Đại lễ Phật đản. Sau khi làm lễ niệm Phật cầu gia bị và nghe đọc thông điệp của Đức Pháp chủ, các tăng ni, Phật tử đã cử hành nghi thức tẩm Phật. Bà Hoàng Thị Nụ, xã Quỳnh Hải cho biết: Mỗi lần tham gia nghi thức tẩm Phật là mỗi lần tôi tự nhủ bản thân rũ bỏ mọi phiền não, mọi tham lam, giận hờn, đố kỵ, bực dọc, hơn thua, ganh ghét... để tâm được thanh tịnh và giáo dục con cháu trong gia đình luôn sống hướng thiện, tích cực làm việc thiện, có thể giúp đỡ cho ai thì mình cố gắng hết sức, tránh xa điều ác.

Theo Thượng tọa Thích Trí Sĩ, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Sùng Nghiêm, thành phố Thái Bình: Hòa chung không khí kính mừng Phật đản của giới tăng ni, Phật tử cả nước, ngày từ đầu tháng 4 âm lịch, các chùa, cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh đều trang nghiêm thiết trí khuôn viên, lễ đài, tiến hành các khóa lễ tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi mừng ngày Đức Phật đản sinh. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các huyện, thành phố và nhiều chùa đã tổ chức Đại lễ Phật đản và cử hành nghi thức tẩm Phật trang nghiêm, trọng thể. Cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ để các ban trị sự và các chùa tổ chức nghi thức tẩm Phật đúng pháp, đồng thời tới thăm, tặng hoa, quà chúc mừng. Qua đó thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với Phật giáo, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết lương - giáo, sự gắn bó hòa hợp giữa đạo và đời.

Ngoài nghi thức trọng tâm là tẩm Phật, với tinh thần "Hoàng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh", ban vui cứu khổ, nhân mùa Phật đản, các ban trị sự và trụ trì của chùa đã tổ chức các hoạt động giảng kinh, thuyết pháp về ngày lễ Phật đản; phóng sinh chim, cá bảo vệ môi trường; trao tặng quà từ thiện tới các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Sư cô Thích nữ Như Hiếu, trụ trì chùa Khánh Nguyên, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ) cho

biết: Đại lễ Phật đản năm nay nhà chùa phối hợp với các đơn vị trao 50 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; ủng hộ 5 triệu đồng cho quỹ "Chấp cánh tương lai". Ngoài ra, nhà chùa còn phát động chương trình "Đổi sách lấy cây" vừa làm phong phú tủ sách của chùa để người dân tới tìm hiểu, nghiên cứu, cập nhật kiến thức vừa lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Em Đinh Lan Hương, lớp 10A6B, Trường THPT Phụ Dục chia sẻ: Em thấy hoạt động "Đổi sách lấy cây" rất ý nghĩa, sau buổi lễ em sẽ tích cực tuyên truyền, vận động các bạn trong lớp, trong trường tích cực tham gia nhằm giúp sự có gắng dựng tủ sách, từ đó giúp các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có niềm đam mê đọc sách tới đây đọc và tìm hiểu, lĩnh hội nhiều hơn tri thức phục vụ cho việc học tập trên lớp và trong cuộc sống. Còn ông Phạm Đức Cơ, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ), người được nhận quà từ nhà chùa chia sẻ: Không may mắn như bạn bè cùng trang lứa, từ khi sinh ra cháu tôi đã bị khuyết tật, gia đình hoàn cảnh khó khăn; hôm nay tôi dự Đại lễ Phật đản được nhà chùa tặng quà cho cháu, tôi rất cảm động; đây là sự động viên, khích lệ đối với cháu cũng như cả gia đình.

Thời gian qua, các tầng ni, Phật tử trong tỉnh đã đi theo bước chân của Đức Phật, làm cho những giá trị của giáo lý Đức Phật được lan truyền và tỏa sáng như sống tới đời đời đạo, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, các phong trào, hoạt động của địa phương... Cùng với thành công của Phật đản năm nay kết hợp với việc nêu cao tinh thần đoàn kết, phụng đạo yêu nước, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội, các hoạt động Phật sự trong tỉnh sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu viên mãn, góp phần xây dựng Giáo hội Phật giáo vững mạnh, tinh tiến, đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ĐAO QUYÊN

# Điểm sáng công tác phát triển đảng viên ở doanh nghiệp

Xí nghiệp May Hưng Hà (Tổng công ty May 10) (thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà) là điểm sáng công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác phát triển đảng viên trong khối doanh nghiệp tư nhân nhờ những cách làm sáng tạo.

Nói đến công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp luôn cho rằng việc tạo nguồn kết nạp gặp khó khăn vì nhiều lý do: Doanh nghiệp chủ yếu tập trung cho nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, ít có thời gian cho công tác đảng; đội ngũ công nhân không thiết tha phấn đấu vào Đảng mà chỉ quan tâm đến việc làm, từ nhập phục vụ cuộc sống... Thực tế là vậy, nhưng làm thế nào để kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ xây dựng Đảng với phát triển sản xuất, kinh doanh là bài toán đòi hỏi tổ chức đảng trong doanh nghiệp phải có quyết tâm cao trong tu dưỡng và hành động. Bà Trần Thị Hương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp May Hưng Hà chia sẻ: Chúng tôi luôn xác định tổ chức đảng có mệnh lệnh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới thực hiện thắng lợi. Vì thế, chúng tôi không tách bạch mà triển khai song song 2 nhiệm vụ này với mức độ quan trọng như nhau. Gặp khó ở đâu chúng tôi tìm cách tháo gỡ, giải quyết ở đó.

Bên cạnh tổ chức đảng, Xí nghiệp May Hưng Hà còn thành lập các tổ chức chính trị - xã hội như công đoàn, đoàn thanh niên. Đây là đầu mối tập hợp người lao động và phát động các phong trào thi đua gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Hàng tháng, hàng tuần, thậm chí hàng ngày Xí nghiệp đều tổ chức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi tay nghề và thi năng suất cao. Công nhân đều hào hứng tham gia vì được động viên, khen thưởng, đánh giá tiêu chí để bình



Xí nghiệp May Hưng Hà triển khai nhiều phong trào thi đua thu hút người lao động tham gia, rèn luyện.

xét danh hiệu thi đua cuối năm. Đặc biệt, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Xí nghiệp lựa chọn những đoàn viên xuất sắc trong phong trào thi đua để giới thiệu cho Chi bộ, Đảng ủy Xí nghiệp bồi dưỡng theo nguồn phát triển đảng viên. Anh Nguyễn Văn Cường, công nhân Phòng nghiên cứu tổ chức sản xuất, Xí nghiệp May Hưng Hà cho biết: Tôi có một số sáng kiến, trong đó có đề tài thiết kế và sản xuất giá cũ thừa khuyết và đính 3 cúc tay áo veston xuất khẩu được Xí nghiệp ứng dụng vào sản xuất góp phần tăng năng suất lao động cho công nhân, chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu cao về kỹ thuật và hạn chế tỷ lệ sản phẩm lỗi. Tôi thấy tham gia các phong trào thi đua của Xí nghiệp bản thân ngày càng nâng cao trình độ, tay nghề, thu nhập tăng lên và được bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Sự trưởng thành của tôi cũng như nhiều đảng viên khác đã truyền cảm hứng cho anh chị em công nhân thi đua phấn đấu.

Mặc dù quan tâm đến công tác phát triển đảng viên nhưng trước đây mỗi

năm Đảng ủy Xí nghiệp May Hưng Hà chỉ cử 3 - 5 quần chúng ưu tú đi tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Trung tâm Chính trị huyện tổ chức vì lo ảnh hưởng đến năng lực phục vụ sản xuất, kinh doanh. Năm 2022, được sự quan tâm của Huyện ủy Hưng Hà, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức một lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngay tại doanh nghiệp, Đảng ủy Xí nghiệp đã lựa chọn cử 50 quần chúng ưu tú tham gia. Bí thư Đảng ủy Xí nghiệp Trần Thị Hương cho biết: Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú ngay tại doanh nghiệp giúp doanh nghiệp và người lao động chủ động về thời gian, hạn chế việc phải di chuyển, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Có nguồn kết nạp đảng viên mới dồi dào, hàng năm Đảng ủy Xí nghiệp đều giao cho các chi bộ xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu số lượng và phân công đảng viên theo dõi, hướng dẫn để kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú. Hiện nay, mỗi năm Đảng ủy Xí nghiệp kết nạp được từ 15 đảng viên mới trở lên. Sau kết nạp, các đảng

viên mới tiếp tục được rèn luyện, đồng thời được giao nhiệm vụ đảm nhận các vị trí quản lý giúp họ trưởng thành hơn và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Đây chính là tầm gương để chúng tôi theo và hình thành nên nghị thức cụ thể thi đua, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đảng bộ Xí nghiệp May Hưng Hà có 3 chi bộ, 55 đảng viên. Với quy mô hơn 1.000 lao động, nguồn phát triển đảng viên của đơn vị còn rất lớn. Bí thư Huyện ủy Hưng Hà Trần Hữu Nam cho biết: Cách phát triển đảng viên ở Xí nghiệp May Hưng Hà rất sinh động, thiết thực, hiệu quả. Sự bổ sung lực lượng đảng viên trẻ đã mang lại sức sống mới từ phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh đến xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Đây là một trong những mô hình đang được chúng tôi nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học để triển khai nhân rộng trong công tác xây dựng Đảng ở khu vực doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện.

KHÁC ĐUẦN

# PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ CẦN SỰ VÀO CUỘC TỪ NHIỀU PHÍA

Đến nay, tròn 10 năm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) có hiệu lực, thế nhưng tình trạng hút thuốc lá ở nơi có quy định cấm vẫn diễn ra; việc mua thuốc lá vẫn dễ dàng mọi lúc, mọi nơi đặt ra thách thức đối với các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong công tác PCTHCTL. Nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Ủy viên thư ký Ban Chỉ đạo PCTHCTL tỉnh về kết quả PCTHCTL, hệ lụy do hút thuốc lá và giải pháp PCTHCTL thời gian tới.

**Phóng viên:** Xin bác sĩ cho biết những kết quả đạt được trong công tác PCTHCTL trên địa bàn tỉnh?

**Bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết:** Từ khi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được ban hành và có hiệu lực đến nay, công tác PCTHCTL đã được triển khai tương đối đồng bộ trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và kế hoạch PCTHCTL hàng năm, thành lập đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành về thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Bên cạnh đó, từ năm 2015 đến nay với sự hỗ trợ của Quỹ PCTHCTL (Bộ Y tế), các hoạt động PCTHCTL trên địa bàn tỉnh được triển khai tích cực, đạt hiệu quả rõ rệt.

Kết quả nghiên cứu về PCTHCTL trên địa bàn tỉnh cho thấy, nếu như năm 2015 tỷ lệ hút thuốc nam giới là 47,2%, nữ giới là 0,5% thì đến năm 2018 tỷ lệ này ở nam là 45,3%, ở nữ là 0,4%, giảm 1,9% ở nam và 0,1% ở nữ. Đến nay, 90 - 95% số ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo PCTHCTL và có kế hoạch xây dựng môi trường không khói thuốc (tăng 26% so với năm 2015); 100% cơ quan, đơn vị đã đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ; 94% cơ quan, đơn vị có gắn biển báo cấm hút thuốc lá; 100% trường học, bệnh viện đưa hoạt động PCTHCTL vào kế hoạch, báo cáo năm, quy cam kết thực hiện môi trường không khói thuốc, đưa nội dung PCTHCTL vào quy chế thi đua, khen thưởng; 100% bệnh viện đã treo các pa nô, biển báo về cấm hút thuốc lá. Toàn tỉnh đã xây dựng được mô hình điểm về PCTHCTL và nhân rộng thêm ở 8 bệnh viện, 95 trường học, 78 địa phương. Tỷ lệ người bỏ hút thuốc lá năm 2021 - 2022 tại các sở, ban, ngành đạt 8,6%, riêng ngành y tế đạt 29,9%.

**Phóng viên:** Năm nay, ngày Thế giới không thuốc lá có chủ đề "Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá". Thái Bình có những hoạt động gì để hưởng ứng ngày này, thưa bác sĩ?

**Bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết:** Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay nhằm kêu gọi các quốc gia thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe, kinh tế, môi trường, an ninh lương thực và dinh dưỡng; mối liên hệ giữa sử dụng, trồng cây thuốc lá và đói nghèo; kêu gọi bỏ thuốc lá để tăng chi cho thực phẩm.

Ban Chỉ đạo PCTHCTL tỉnh đã có công văn chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2023, đề nghị tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng... Các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tích cực hưởng ứng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCTHCTL. Cùng với việc phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều địa phương còn treo khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tổ chức cuộc thi vẽ tranh, hội nghị tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, biểu diễn tiểu phẩm về PCTHCTL.

**Phóng viên:** Quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng đã được ban hành từ lâu, tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra. Phải chăng việc xử phạt chưa kiên quyết hay còn khó khăn, vướng mắc gì khi triển khai, thưa bác sĩ?

**Bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết:** Cũng như nhiều tỉnh, thành phố, tình trạng vi phạm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và nơi công cộng ở Thái Bình tuy đã giảm nhưng vẫn còn khá phổ biến. Một số cơ quan, địa phương, việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá còn mang tính hình thức, chưa gắn với phong trào thi đua và chương trình xây dựng nông thôn mới. Ở một số nơi, lãnh đạo còn hút thuốc, chưa nêu gương cho người đứng đầu nên việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá chưa nghiêm túc. Bên cạnh đó, công tác giám sát,

kiểm tra chủ yếu mới dừng ở mức độ tuyên truyền, nhắc nhở, chưa quyết liệt xử lý vi phạm hoặc có xử phạt nhưng rất ít, mới có một số bệnh viện thực hiện phạt hành chính. Các trường hợp vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá như hút thuốc lá tại nơi công cộng, tại cổng trường học, người nhà đi thăm bệnh nhân... vẫn còn. Một số địa phương chưa đưa nội dung hạn chế hoặc cấm hút thuốc lá tại lễ hội, đám cưới, đám tang vào quy ước, hương ước... Các yếu tố trên khiến công tác PCTHCTL của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn.

**Phóng viên:** Không chỉ thuốc lá thông thường, thuốc lá điện tử đang lên cơn vào các trường học. Xin bác sĩ cho biết những tác hại của thuốc lá điện tử?

**Bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết:** Gần đây, tình trạng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên hút thuốc lá điện tử có chiều hướng gia tăng. Thuốc lá nói chung, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nói riêng đều có hại cho sức khỏe. Hậu quả và hệ lụy khi sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng gây ra khoảng 25 căn bệnh, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, tim mạch, đột quỵ, vô sinh, hiếm muộn... Nicotine có trong khói thuốc lá ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của thanh thiếu niên, làm suy yếu sự trưởng thành não bộ, nghiêm trọng là nghiện, rối loạn nhận thức, tâm thần và cảm xúc, giảm khả năng học tập. Ngoài nicotine tác động bất lợi cho sức khỏe bà mẹ và bào thai trong thời kỳ thai nghén, gây ra đẻ non, thai chết lưu, tăng nguy cơ mắc

các bệnh lý tim mạch, gây hậu quả nghiêm trọng kéo dài đối với sự phát triển não bộ bào thai. Ngoài ra, hút thuốc lá có thể còn gây chảy, nổi, tai nạn thương tích...

**Phóng viên:** Để thực hiện hiệu quả công tác PCTHCTL cần có sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và sự đồng tình hưởng ứng từ mỗi người dân. Theo bác sĩ, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và người dân cần phải làm gì?

**Bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết:** PCTHCTL là hoạt động phải được duy trì thường xuyên, liên tục, lâu dài. Thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần tiếp tục triển khai các giải pháp theo kế hoạch PCTHCTL của tỉnh. Ngoài công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, cần tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và mạng lưới tuyên truyền viên trong việc thực thi Luật, nhất là việc thực hiện không hút thuốc lá nơi công cộng và nơi làm việc. Cùng với đó, kiện toàn ban chỉ đạo PCTHCTL các cấp, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức các đợt kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm tại địa điểm đã có quy định cấm trung bày, bán thuốc lá, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tài trợ, các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Tiếp tục đưa nội dung PCTHCTL vào quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, nếu cần vai trò người đứng đầu trong việc gương mẫu thực hiện không hút thuốc lá tại nơi có quy định cấm; đưa việc hạn chế hoặc cấm hút thuốc lá tại lễ hội, đám cưới, đám tang vào hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; gắn với phong trào thi đua; có lộ trình từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cây hoa màu khác ở địa phương trồng cây thuốc lá.

Ngành y tế tăng cường tư vấn cai nghiện thuốc lá trong quá trình khám, điều trị cho người bệnh và xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại bệnh viện... Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức và nói không với thuốc lá vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, xây dựng môi trường không khói thuốc lá vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh.

**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ!

HOÀNG LÀNH (thực hiện)



Nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe.